

# ด่วนที่สุด

ที่ อด ๐๐๒๓.๔/๒๕๖๔



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรียนเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๒๗๒๑

ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดการจัดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสื่อมวลชน ร่วมเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวและมีความมั่นใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อย่างพร้อมเพรียงกัน

จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการจัดกิจกรรมพร้อมกันซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรม (BIG DAY) โค้งสุดท้าย ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอความร่วมมืออำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้อำเภอ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ร่วมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามจำนวนที่เห็นสมควร ออกรณรงค์พร้อมเปิดสปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ตาม QR CODE ที่ปรากฏท้ายหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมกันทั้งประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒. เชิญชวนภาคีเครือข่ายของอำเภอร่วมรับชมและเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดสดบน facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมเผยแพร่สัญญาณการถ่ายทอดสด กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ให้เป็นที่แพร่หลาย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกองแอก

(ปราโมทย์ ัญญพิช)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  
โทร.๐-๔๒๒๔-๑๘๘๖

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๒๗๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต ๐๐๒๑/๑๒๓๔๐

ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดการจัดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ นาฬิกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสื่อมวลชน ร่วมเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวและมีความมั่นใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อย่างพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการจัดกิจกรรมพร้อมกันซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรม (BIG DAY) โค้งสุดท้าย ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ทุกจังหวัด ร่วมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบรถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ ตามจำนวนที่เห็นสมควร ออกรณรงค์พร้อมเปิดสปรอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ตาม QR CODE ที่ปรากฏท้ายหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมกันทั้งประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒. เชิญชวนภาคีเครือข่ายของจังหวัดร่วมรับชมและเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดสดบน facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมเผยแพร่สัญญาณการถ่ายทอดสด กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ให้เป็นที่แพร่หลาย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๒๓๖๒-๓ โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๓

ผู้ประสานงาน นางนวมลลีย์ เจริญเกียรติภักดี โทร.๐๘-๖๖๒๕-๗๕๒๑



ด่วนที่สุด

ที่ ลต ๐๐๒๑/ ๑๒๓๙๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ..... 52227 (เลขที่พิมพ์)
วันที่ 15 พ.ย. 2564
เวลา.....

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่	
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐	
เลขที่รับหนังสือ..... ๑๓๒๕๖	
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔	
เวลา.....	

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดการจัดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสื่อมวลชน ร่วมเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวและมีความมั่นใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อย่างพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการจัดกิจกรรมพร้อมกันซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรม (BIG DAY) โค้งสุดท้าย ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงประสานแจ้งขอความร่วมมือมายังท่าน ดังนี้

๑. ขอความอนุเคราะห์ประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ขอรับความร่วมมือจากท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามจำนวนที่เห็นสมควร ออกรณรงค์พร้อมเปิดสปอตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ตาม QR CODE ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒. ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๓. ขอเชิญชวน ...

๓. ขอเชิญชวนภาคีเครือข่ายของท่านร่วมรับชมและเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดสดบน facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมเผยแพร่สัญญาณการถ่ายทอดสด กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BiG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” ให้เป็นที่แพร่หลาย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกิจกรรมนี้ได้มอบหมายให้ นางเทียนลดา ประยงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๓๑๒๔ ๔๐๔๑ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก 

(จรุงวิทย์ ภูมมา)

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์  
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๒๖๒๑  
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๕๐๓

สื่อประชาสัมพันธ์





กำหนดการกิจกรรม ไค้สูงสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY)  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
“ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”  
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

- เวลา ๑๐.๐๐ น. - ส่วนกลาง ลงทะเบียนผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน  
- สำนักงาน กกต.จังหวัด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เตรียมจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
“ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”
- เวลา ๑๐.๓๐ น. - พิธีกร (คุณธีระ ธีญญอนันต์ผล ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง ๘) กล่าวเริ่มงาน  
- เปิดสปอตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต. ชุดคนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิ  
- เปิดสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. สำหรับคนรุ่นใหม่  
ทางแอปพลิเคชัน TikTok โดย คุณณัฐพงษ์ หยังหลัง (อานัส ดาวดีกต็อก ยอดผู้ติดตาม ๑.๖ ล้านคน)
- เวลา ๑๐.๓๕ น. - ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง และแขกผู้มีเกียรติพร้อมในงาน  
- เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
- เวลา ๑๐.๔๐ น. - ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.  
- อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.  
- อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.  
พร้อมเน้นย้ำการเตรียมตัวไปใช้สิทธิในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019
- เวลา ๑๐.๔๕ น. - พิธีกรเกริ่นนำเข้าสู่การเลือกตั้ง อบต. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019  
- เปิดวีดีโอประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในสถานการณ์การแพร่  
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- เวลา ๑๐.๕๐ น. - เชิญประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง และแขกผู้ร่วมงาน แสดงพลังเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
โดยการตั้งสายรุ้งกระดาษเป็นอาณัติสัญญาณ ของความร่วมมือ  
“ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้ง สุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” พร้อมเปิดเพลงเชิญชวนไปใช้สิทธิ  
เลือกตั้ง อบต. โดย คุณณัฐพงษ์ หยังหลัง (อานัส ดาวดีกต็อก ยอดผู้ติดตาม ๑.๖ ล้านคน)  
และบันทึกภาพร่วมกัน  
- สำนักงาน กกต.จังหวัด และภาคีเครือข่าย ปลอ่ยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ร่วมรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ ฯ ตามที่ได้ประสานขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายไว้ตามความเหมาะสม
- เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ให้สัมภาษณ์นักข่าว

หมายเหตุ \*\*\* การแต่งกาย - เสื้อสุทสีด้า เสื้อตัวในสีขาว /แมสสีขาว